

Số: /TB-UBND

Nghi Liên, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc xác định hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Hương và bà Nguyễn Thị Ngoách, xã Nghi Liên, thành phố Vinh.

Kính gửi:

- Đại diện các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Hương;
- Đại diện các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Ngoách;
- Ban cán sự xóm Hồng Liên.

Hiện nay, UBND thành phố Vinh đang tiến hành các thủ tục đền bù, hỗ trợ, GPMB dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ngày 30/5/2024 UBND thành phố Vinh có công văn số 2912/UBND-TD yêu cầu UBND xã Nghi Liên làm rõ: *UBND xã Nghi Liên kiểm tra, chịu trách nhiệm xác nhận hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Hương và bà Nguyễn Thị Ngoách là những người nào? Về vấn đề này UBND xã Nghi Liên có ý kiến như sau:*

Đối với các hàng thừa kế hợp pháp của bà Nguyễn Thị Hương và bà Nguyễn Thị Ngoách, UBND xã Nghi Liên đã giao công chức tư pháp phối hợp Công an xã Nghi Liên xác định các hàng thừa kế hợp pháp của bà Nguyễn Thị Hương và bà Nguyễn Thị Ngoách. Kết quả rà soát đến thời điểm hiện tại như sau:

+ Đối với hộ bà Nguyễn Thị Hương: xác minh qua BCS xóm được biết bà Nguyễn Thị Hương đã chết, bà Nguyễn Thị Hương có 2 con đẻ là: Phan Văn Chiến và Nguyễn Thị Hiền. Bà Nguyễn Thị Hương đã có chồng nhưng đã ly hôn. Cha mẹ bà Hương đều đã chết từ lâu.

+ Đối với hộ bà Nguyễn Thị Ngoách : qua kiểm tra sổ hộ tịch và xác minh qua Ban cán sự xóm thì bà Nguyễn Thị Ngoách đã chết ngày 09/10/2008, đã đăng ký khai tử số 48/2008 ngày 28/11/2008 tại UBND xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cha mẹ và chồng bà Ngoách đều đã chết từ lâu. Bà Ngoách có các con đẻ gồm: Lê Xuân Huệ, Lê Xuân Tú, Lê Thị Vân, Lê Thị Vinh.

UBND xã Nghi Liên tiến hành công khai, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về việc xác định hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Ngoách và bà Nguyễn Thị Hương. Nếu tổ chức, các nhân nào biết thông tin các thành phần thừa kế nào

khác của bà Ngôách và bà Hường đã nêu ở trên thì đề nghị cung cấp thông tin về Bộ phận Địa chính - UBND xã Nghi Liên để UBND xã Nghi Liên tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Vinh.

Thông báo này được Công khai trên các phương tiện: Đài phát thanh của xã, loa phát thanh của xóm, niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xóm.

Thời gian công khai: Từ ngày 25/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Đề nghị Công an xã, Công chức văn hóa, công chức Tư pháp-Hộ tịch, ban cán sự xóm Hồng Liên, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Đức